

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- xxx ---

Số: SVN/CVHQ19-10

Ngày 19 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng**

V/v: *Nộp thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu, mỡ nhờn mang nhãn hiệu Shell.*

**Công ty Shell Việt Nam Trách Nhiệm Hữu Hạn** (sau đây được viết tắt là “Công ty” hay “Chúng tôi”), mã số thuế 3600524089, có trụ sở đặt tại Khu Công Nghiệp (“KCN”) Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Hiện nay, Công ty đã và đang sản xuất, nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm dầu, mỡ nhờn mang nhãn hiệu Shell và thực hiện phân phối các sản phẩm này thông qua hệ thống các nhà Phân Phối và Các khách hàng trực tiếp tại thị trường Việt Nam theo các Giấy phép được cấp. Công ty đã thực hiện việc kê khai và đóng thuế BVMT cho các sản phẩm này đúng theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty tại KCN Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ thuế BVMT hàng tháng với Cục thuế tỉnh Đồng Nai khi thực hiện phân phối sản phẩm ra thị trường.
2. Các sản phẩm được Công ty nhập khẩu trực tiếp: Công ty đã hoàn thành khai thuế và nộp đầy đủ thuế BVMT với Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan ở khâu nhập khẩu trước khi các sản phẩm này được phân phối ra thị trường.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính, Chúng tôi hiểu rằng “**Thuế BVMT chỉ phải nộp một lần đối với hàng sản xuất hoặc nhập khẩu**” (theo Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế BVMT).

Bằng công văn này, Chúng tôi kính đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ, không yêu cầu các đơn vị mua các sản phẩm dầu, mỡ nhờn của Công ty kê khai và đóng thuế BVMT đối với các sản phẩm này để tránh việc thu thuế BVMT trùng hai lần trên cùng một sản phẩm.

Chúng tôi rất mong nhận được sự xem xét và giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Trân trọng kính chào,



**Nguyễn Phùng Hạnh**

*Giám Đốc Tài Chính*